
 

 

 

 

 

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ
เบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางวิชรัตน์ แสงจันทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม เป็นประธาน
กล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พื้นที่อ่อนไหว 
ต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี รวมทั้งสิ้น 49 คน (ไม่รวมผู้แทนกรมทางหลวงและที่ปรึกษา) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ 

 

 
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจงและการน ามาใช้ประกอบการศึกษา 

ด้านวิศวกรรม 
 ขอให้พิจารณาตำแหน่งจุดกลับรถให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที ่  การกำหนดตำแหน่งจุดกลับรถ โครงการจะออกแบบให้มีความเหมาะสม 

และคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 
 ขอใหพิ้จารณาทำทางคู่ขนานตลอดแนวเส้นทางโครงการ  ทางคู่ขนานของโครงการจะพิจารณาออกแบบเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน 

เพ่ือแยกการจราจรสายหลักกับการจราจรบนทางคู่ขนานของชุมชนออกจากกัน 
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในพ้ืนที ่

 ขอให้พิจารณาออกแบบไฟส่องสว่างและป้ายจราจรตลอดแนวเส้นทาง
โครงการ 

 ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการศึกษาของโครงการ และ 
จะนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในการประชุมสรุปผลการคัดเลือก
รูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ 2568 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 กำหนดให้มมีาตรการป้องและแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขณะก่อสร้าง  ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE)  

ซึ่งเป็นการคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปศึกษาต่อในขั้นรายละเอียด 
(EIA) โดยในขั้นตอนการศึกษา EIA จะมีการศึกษาผลกระทบจากฝุ่นละออง 
ในระยะก่อสร้าง และจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 
โดยที่ปรึกษาจะนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับ
ทราบในการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม (กลุ่มย่อย คร้ังท่ี 2) 
ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน พฤษภาคม 2568 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
 โครงการแบ ่งการศ ึกษาออกเป ็น 2 ตอนทำให ้ประชาชนส ับสนว ่าต ้อง 

เข้าประชุมเวทีไหน และความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนที่ประชุมทั้ง 2 เวที  
ถ้าหากไม่ตรงกันทางโครงการจะทำการก่อสร้างในรูปแบบใด 

 โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมตลอดการศึกษาของ
โครงการทั้งตอนที่ 1 (ช่วงกม.126+426 ถึง กม.147+425)  และตอนที่ 2 
(ช่วงกม.147+425 ถึง กม.169+000) สำหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
ทั้งตอนที่ 1 และตอนที่ 2 จะพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถ ึง 
ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ซึ่งที่ปรึกษาจะดำเนินการประสานข้อมูลกับ 
ตอนที่ 1 เพื่อให้การออกแบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน 

 

 


